



Quán La Vang

Tháng Tư 2007, Quán La Vang đã được thành lập nhờ sự ủng hộ, khuyến khích của Cha Giám Đốc cùng quý Hội Đồng Mục Vụ. Xin Chân thành cảm ơn đến tất cả quý Ông Bà cùng toàn thể Anh Chị em Giáo Dân trong Cộng Đoàn đã hưởng ứng ủng hộ mua thức ăn mỗi Chúa Nhật sau Thánh Lễ. Tất cả những công sức, thời giờ và tài chánh do quý anh chị em Quán La Vang tình nguyện kiếm được đều được sung vào quỹ Đền Thánh.

Trong hơn hai năm nay những bữa tiệc Thanksgiving, Giáng Sinh, Tiệc Xuân, Father's Day, Mother's Day, những ngày lễ Bốn mạng của các Hội Đoàn, Tiệc kỷ niệm thành hôn (Anniversary) tập thể trong cộng đoàn, những ngày tĩnh tâm cho CT/TTHNGĐ, ngày cắm trại Đoàn Tôma Thiện. Quán LV đứng ra tổ chức rất nhiều bữa tiệc cho cả Cộng Đoàn cùng chung vui. Làm sao quên được Tiệc Mừng 40 năm Linh Mục của Cha Giám Đốc.

Đền Thánh MLV có rất nhiều tay nghề tài ba chuyên môn trong mọi lãnh vực, điển hình như quý Anh Chị đầu bếp trong Quán LV. Tất cả những tài chánh, Quán LV gây quỹ được là do Cộng Đoàn giáo dân tích cực ủng hộ để giúp cho Quán LV có quỹ điều hành tổ chức mỗi khi có những ngày lễ sinh hoạt chung trong cộng đoàn.

Lời Cha Giám Đốc vẫn nhắc nhở “Quán LV lập lên không ngoài mục đích gây tình đoàn kết trong cộng đoàn.” Để mỗi cuối tuần cộng đoàn giáo dân có thể quây quần tụ họp tại Đền Thánh hàn huyên tâm sự gặp gỡ trong khi ăn tô phở, ly cà phê hay chén xôi chè, đĩa cơm sườn. Vừa ủng hộ quỹ tài chánh Đền Thánh mà

còn có cơ hội cho mọi gia đình gặp gỡ thân thiết với nhau.

Trong hơn hai năm qua có những kỷ niệm vui buồn khó quên trong Quán LV. Công việc rất là mệt nhọc vì ai cũng phải lo làm ăn sinh sống cho gia đình. Nhưng quý ACE QLV rất có lòng hăng say làm việc tông đồ để đóng góp một chút hy sinh nhỏ bé cho Đền Thánh.



Xin chia sẻ với Cộng Đoàn đôi dòng và mời Cộng Đoàn cùng đồng hành với Quán LV, được điều hành do Quý Anh chị em cùng đồng tâm nhất chí đoàn kết trong yêu thương.

Chị Trang chức Thủ quỹ, sau đó phải nhắc đến những Anh Chị Đầu Bếp chính, tất cả các A/C đã chế biến những món ăn đặc sắc và không quên bỏ hương vị tình yêu của mình vào trong mỗi món ăn. Không thể quên món phở LV do Anh Nghiệp nấu; Món Xôi, giò Thủ, bánh tét do Anh Hùng đầu bếp chế biến. Anh còn có biệt danh như Hùng xôi, Hùng thợ mộc.

Chị Khánh phụ trách điều hành chính trong bếp, tất cả những thứ như chè, bánh, nhất là món cháo lòng ai ăn qua một lần thì sẽ nhớ suốt đời!!! Chị là Chị Nuôi danh bất hủ truyền tại Đền Thánh. Chị có thể làm bất cứ các loại bánh, ngoại trừ (Bánh Xe) mà thôi.

Các anh chị phụ bếp cũng cần được nhắc tới vì đầu bếp mà không có phụ bếp thì sẽ không sao đảm đang hết việc được. Cô Ngọc rất dễ thương ít nói, làm nhiều hơn nói. Trước đây, rửa chén là Cô một mình làm hết, đến bây giờ thì có Chị Hà phụ giúp. Chị Thanh rất mau mắn

trong những việc cắt trái cây, rau, gói bánh, bỏ thức ăn vào hộp, chị làm đâu ra đấy rất là gọn gàng. Chị Mai rất tận tình đến phụ giúp dù chị có nhiều công tác khác phải chu toàn.

Những ngày Lễ lớn thì có nhiều trợ tá lắm. Các Bà Mẹ Công giáo, Chương Trình TTHNGĐ, Hội Đạo Bình Hòa Nhỏ và các chị trong ca đoàn đến giúp như Cô Yến, Cô Mơ, Cô Bảy, Cô Nho, Cô Định, Cô Đức, Chị Xuân, Chị Lâm, Chị Ngoan, Chị Mei, A/C Curtis & Hà ..v..v. Có những lúc phải nhờ tới các anh nữa, như anh Quang âm thầm gom từng bao rác dọn dẹp trong bếp sau những bữa tiệc.

Mỗi Sáng Chúa Nhật trước khi dâng Thánh Lễ, Cha GD là người hay ghé xuống bếp và Ngài bao giờ cũng hỏi thăm quán hôm nay sẽ bán món gì? Có nhiều khi thức khuya, dậy sớm thật mệt nhưng khi thấy Cha GD ghé vào bếp thì mọi người cảm thấy vui, vì bao giờ Cha cũng có những lời khuyến khích rất vui, làm cho mọi người quên đi cái mệt nhọc. Mỗi khi có Đại tiệc thường do các anh đầu bếp chuyên nghiệp tại các sòng bài nổi tiếng như Anh Sánh, Anh Chiến, Anh Hòa đến giúp một tay; mỗi người nấu những món rất đặc sắc, ngon hơn nhà hàng 5 sao vậy đó.

Tuy Quán la Vang ăn to, nói lớn nhưng rất được việc. Nếu có sơ sót lỗi lầm, Xin quý cộng đoàn thông cảm và bỏ qua cho. Thành thật cảm ơn Cộng Đoàn đã ủng hộ Quán La Vang trong thời gian qua. Rất mong CĐ tiếp tục ủng hộ QLV trong tinh thần đoàn kết và yêu thương.

Vài dòng mộc mạc đơn sơ chia sẻ đến quý cộng đoàn với hết tâm tình tri ân và cảm mến. Nguyên xin Thiên Chúa Tình Thương, chúc lành cho Cộng Đoàn chúng ta.

Quán La Vang chúng con xin cảm ơn Cha Giám Đốc đã luôn quan tâm đến nhà bếp chúng con. Chúng con kính chúc Cha Giám Đốc luôn mạnh khỏe an vui. Chúng con sẽ luôn ghi nhớ công ơn của Cha.

Happy Father's Day đến Cha Giám Đốc Joseph Nguyễn Đức Trọng. Mừng Ngày Hiền Phụ.

**Thay mặt Quán La Vang,
Trần Bích Thắm.**

*** Xin xem tiếp hình màu trang Quán La Vang

